

Source :

มติชน (ตจว.)

Date : 25 ก.ย. 2561

Page : 8

No: 61309311

ชาวไร่อ้อยร้อง‘อุตตม’พยุงราคา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการอ้อย (กอ.) เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ได้เห็นชอบการประมาณการปริมาณอ้อยเข้าที่ปีการผลิตปี 2561/62 จะเปิดหีบในช่วงปลายปีนี้ไว้ที่ผลผลิตเฉลี่ย 126.36 ล้านตัน ลดลงประมาณ 9.36 ล้านตัน จากผลผลิตในฤดูที่ผ่านมาหรือ ปี 2560/61 อ้อยเข้าหีบสูงถึง 135 ล้านตัน พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 12.10 ล้านไร่ โดยจะเสนอการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) วันที่ 25 กันยายนเห็นชอบ ปัจจัยหลักที่ผลผลิตอ้อยจะลดลง เนื่องจากราคาอ้อยในฤดูการผลิตที่ผ่านมาและในปี 2561/62 มีแนวโน้มราคาตกต่ำต่อเนื่อง คาดว่าในฤดูการผลิตปี 2561/62 จะประกาศเดือนตุลาคมนี้ เพียง 680 บาทต่อตัน เป็นไปตามทิศทางราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำ เพราะผลผลิตสูงกว่าความต้องการหรือโอเวอร์ซัพพลาย ทำให้เกษตรกรรายย่อยจำนวนมากหันไปปลูกพืชอื่นที่มีราคาดีกว่า เช่น มันสำปะหลังแทน ขณะเดียวกันการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยมีมากขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการหันมาปรับใช้รถตัดอ้อยจำนวนมาก แต่รายเล็กก็ไม่อาจแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มได้

นายราธิปกล่าวว่า ปัญหาราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 2561/62 ที่ตกต่ำ นั้น 4 องค์กรชาวไร่ ได้เข้าพบกับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือในการเพิ่มราคาอ้อยเพิ่มเติมที่ไม่ขัดกับข้อตกลงองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) อาทิ การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยราคาถูกลง น้ำมันราคาถูกลง เพื่อใช้ในรถตัดอ้อย รถบรรทุกอ้อย เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น จากราคาที่จะประกาศโดยทางรัฐมนตรีว่าการได้รับปากที่จะเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือก่อนที่จะมีการเปิดหีบ ที่คาดว่าจะเปิดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เนื่องจากฤดูหีบที่แล้วกำหนดเปิดวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ประสบปัญหาปริมาณอ้อยที่มากทำให้มีอ้อยบางส่วนตกค้างเพราะฝนมาเร็ว

นายราธิปกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังเสนอให้โรงงานน้ำตาลทรายพิจารณามาตรการสนับสนุนค่าอ้อยเพิ่ม ทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เองจะนำเงินส่วนต่างราคาน้ำตาลทรายในประเทศและต่างประเทศสะสมเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมาใช้เพิ่มราคา คงจะต้องหารือกันใน กอน. เพื่อขอความเห็นจากทุกฝ่ายด้วย รวมไปถึงการสนับสนุนการใช้เอทานอลเพิ่มเติม